
ผูกอตัง้หัวเวย: เป าหมายของเราคือการจัดหาบริการ

ที่ลํา้สมัยใหแกมวลมนุษยชาติ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย/ 2 กันยายน 2562 – เหริน เจิง้เฟย ผูกอตัง้และประธานเจาหน าที่บริหารของหัวเวย ได

กลาววา หัวเวย บริษทัเทคโนโลยีสัญชาติจีนกําลังสรางแนวรวมกับพันธมิตรและรวมกันทํางานเพื่อตอบสนองความ

ตองการของมนุษยและสังคม

“ผมคิดวาเป าหมายของหัวเวยคือการทํางานอยางเต็มที่ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่กาวหน า และใหบริการอันลํ้าสมัยแก

มนุษยชาติ” มร. เหริน กลาว ในระหวางการใหสัมภาษณกับบลูมเบิรก ทีวี

“เราจะเพิ่มการพัฒนาความรวมมือกับบริษทัใด ๆ ก็ตามที่เต็มใจใหการสนับสนุนแกเรา” เขากลาวกับสื่อในระหวาง

การใหสัมภาษณแยก “มีสุภาษติจีนกลาวไววา ‘การทําสิ่งที่ถูกตองมักไดรับการสนับสนุนมากมาย สวนการทําสิ่งที่ไม

ถูกตองมักไดรับการสนับสนุนเพียงน อยนิด’ เราจึงยึดมัน่แนวทางน้ีเพื่อสรางแนวรวมขึ้นมา”

งาน Huawei Asia-Pacific Innovation Day ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 3 กันยายน ที่เมืองเฉิงตู ประเทศจีน จะมีทัง้ผู

เชี่ยวชาญ นักประดิษฐ นักวิชาการ และผูกําหนดนโยบายจํานวนมากมารวมประชุมกันเพื่อแสวงหาแนวทางการใช

เทคโนโลยีอันลํ้าสมัยในเชิงสรางสรรคและเป็นประโยชนตอสังคม อาทิเชน 5G ปัญญาประดิษฐ (AI) รวมไปถึงวิธีที่

เทคโนโลยีจะชวยขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยในทุก ๆ ดาน

ในงานหัวเวยจะเปิดตัวฐานของระบบอีโคซิสเต็ม “คุนเผิง” พรอมจัดแสดงนวัตกรรมใหม ๆ อาทิ การแพทยทางไกล
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ดวย 5G และแอปพลิเคชัน่ AI สําหรับเด็กที่สูญเสียการไดยิน

“ตลอดเวลา 30 ปีที่ผานมา หัวเวยเป็นบริษทัแถวหน าที่ใหการชวยเหลือผูคน เราคอยใหการสนับสนุนในทุก ๆ ที่

ทุก ๆ เวลา ไมวาจะเป็นพื้นที่ที่มีโรคระบาดหรือในภาวะสงคราม หรือชวงเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ การรัว่ไหล

ของนิวเคลียรในญี่ป ุน” ประธานเจาหน าที่บริหารของหัวเวย กลาว

เหริน ไดบอกกับสื่อวาในอีกหาปีขางหน า หัวเวยจะทุมงบราว 100,000 ลานเหรียญเพื่อปรับโฉมสถาปัตยกรรมเครือ

ขาย เพื่อใหเครือขายมีความเรียบงาย เร็วขึ้น ปลอดภัยยิ่งขึ้น และเชื่อถือไดมากขึ้น

“เมื่อความเร็วในการสงขอมูลเพิ่มขึ้น เราจะไดเห็นเศรษฐกิจเติบโตขึ้นมากอยางไมนาเชื่อ 5G จะเร็วกวา 4G อยาง

น อย 10 เทา และความเร็วที่มากขึ้นน้ีจะขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไดอยางรวดเร็ว”

มร. เหริน กลาว

จากรายงานความยัง่ยืนประจําปี 2018 ของบริษทั เทคโนโลยีใหม ๆ ทําให 5G ของหัวเวยประหยัดพลังงานไดมาก

ขึ้น ลดการใชพลังงานไฟฟ าของสถานี 5G ไปถึงรอยละ 20 จากอัตราการใชพลังงานโดยเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

ดวยโครงการตาง ๆ อาทิ Tech4ALL ซึ่งเนนยํ้าในดานการเชื่อมตอ การใชงาน และทักษะ ผูนําดานเทคโนโลยี 5G

ของโลกอยางหัวเวย จะชวยใหประชากรอีกกวา 500 ลานคน ไดใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลในอีกหาปีขาง

หน า

“ในสังคมแหงขอมูล แมแตเด็ก ๆ ในพื้นที่หางไกลความเจริญก็ยังเขาใจความเป็นไปของโลกได และเด็กเหลานัน้จะ

พัฒนาไดเร็วขึ้น สรางผลผลิตมากขึ้น ซึ่งนัน่ทําใหเกิดความรํ่ารวยมากขึ้น คนจํานวนมากจะหลุดพนจากความยาก

จน ทัง้หมดน้ีลวนสรางประโยชนตอสังคมทัง้สิน้”

จากความทาทายตาง ๆ ที่บริษทัตองประสบในชวงที่ผานมา ประธานเจาหน าที่บริหารกลาวในระหวางการให

สัมภาษณวา บริษทัหัวเวยจะไมลมสลายจากการกีดกันของสหรัฐฯ “อันที่จริงแลว ธุรกิจของเราดีขึ้นกวาแตกอนเสีย

อีก”

ในครึ่งแรกของปี 2019 รายไดของบริษทัเพิ่มสูงถึง 401,300 ลานหยวน สูงขึ้น 23.2% จากชวงเดียวกันของปีที่

ผานมา ปีน้ีบริษทัจะลงทุนในดานการวิจัยและพัฒนาอีก 120,000 ลานหยวน จากรายงานในชวงครึ่งแรกของปี

“เราตองการสรางความพึงพอใจใหแกสังคมและประชากรโลก เพราะเป าหมายสูงสุดของเรา คือการใหบริการแกลูก

คา ซึ่งก็คือประชากร 6,500 ลานคน หรืออาจมากกวาน้ีในอนาคตจากการเชื่อมตอ IoT เราจึงมุงมัน่สรางสรรคคุณคา

ใหแกลูกคา และตอบสนองความตองการของคนทุกคน” เหริน เจิง้เฟย กลาวทิง้ทาย


